

## บทที่ 5

### สรุป ผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556 ) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณี ศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

#### สรุปผลการวิจัย

##### 1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 375 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 จำนวน 137 คน มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 ด้านการประกอบอาชีพพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ด้านรายได้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5

##### 2. ระดับประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ทั้ง 8 ด้าน 1) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม 5) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 6) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 8) ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พบว่ามีระดับประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ ทัศนศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับประสิทธิผลมาก

เมื่อแยกพิจารณาระดับประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ ทัศนศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแยกพิจารณาแต่ละด้าน

1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ ทัศนศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อและปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ การขยายเขตบริการไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทำให้ประชาชนได้รับการอุปโภค-บริโภคครบทุกครัวเรือน รองลงมา คือ การพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้านทำให้ประชาชนได้รับการอุปโภค-บริโภคครบทุกครัวเรือน และการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพานทางเท้าทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ตามลำดับ

2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ ทัศนศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อและปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ การป้องกันยาเสพติดทำให้ปัญหาเสพติดลดลง รองลงมา คือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลามัยแข็งแรง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ตามลำดับ

3. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบ โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ประชาชนอาศัยอย่างสงบสุข รองลงมา คือประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น และประชาชนมีการอบรมและส่งเสริมประชาธิปไตย ตามลำดับ

4. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม โดยภาพรวม พบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และ มาก 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ประชาชนได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ รองลงมา คือประชาชนมีความรู้ด้านการวางแผนทำ SME ประชาชนได้รับการสนับสนุนให้ทำการค้าขาย จำหน่ายสินค้า และการตลาด และประชาชนมีความรู้ด้านภาษี ตามลำดับ

5. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันจากภัยธรรมชาติ รองลงมา คือ ประชาชนมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความรู้การจัดระบบบำบัดน้ำเสียมลภาวะเป็นพิษ และประชาชนมีความรู้ด้านการกำจัดขยะ เช่น การคัดแยกขยะ, Recycle ตามลำดับ

6. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ อบต.จัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ รองลงมา คือ อบต. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูโบราณสถานที่สำคัญของท้องถิ่น อบต.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา และอบต.มีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสอนดนตรีไทย ฯลฯ ตามลำดับ

7. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โดยภาพรวม พบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมาก 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ อบต.มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต.การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.มีโครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหาความยากจน และอบต.มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ

8. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ อบต.สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรพนักงาน อบต. รองลงมา คือ อบต.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนในการบริหารจัดการ อบต.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และอบต.บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามลำดับ

### อภิปรายผล

การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้

ผลการดำเนินงานประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 8 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 1) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม 3) ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6) ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7) ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8) ด้านยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำดับผลที่จากการศึกษาพบว่าระดับประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการออกประชาคมในทุกหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหลายช่องทางจึงทำให้ระดับประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร แสงหนุ่ม (2544 : 102-103) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้าน โครงสร้างและระบบงาน ตัวแปรด้านบรรยากาศภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทางด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย 1) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 2) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม 3) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดังรายละเอียดดังนี้

1. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และมาก 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ อบต.มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น รองลงมา คือ อบต.การ

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.มีโครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหาคความยากจน และอบต.มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตน้ำอ้อย ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน เช่น กระจเป่า พวงหรีด โดยมีกลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินโครงการ จึงทำให้มีรายได้ในชุมชนเป็นที่น่าพอใจ และเป็นโครงการที่เกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชีระเดช แก้วไสย (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางทั้ง 4 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านบริหารการจัดการ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชุมชน อยู่ในระดับดี

2. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมาก 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ประชาชนได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ประชาชนมีความรู้ด้านการวางแผนทำ SME ประชาชนได้รับสนับสนุนให้ทำการค้าขาย จำหน่ายสินค้า และการตลาด และประชาชนมีความรู้ด้านภาษี ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนในการประกอบอาชีพ โดยผู้บริหารมีความดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับประชาชนภายในพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม ทั้งมีการพาไปศึกษาดูงาน และมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ได้รับความรู้ ทำให้โครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับ ชีระเดช แก้วไสย (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางทั้ง 4 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านบริหารการจัดการ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชุมชน อยู่ในระดับดี

3. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภาพรวม พบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันจากภัยธรรมชาติ รongลงมา คือ ประชาชนมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความรู้การจัดระบบบำบัดน้ำเสียมลภาวะเป็นพิษ และประชาชนมีความรู้ด้านการกำจัดขยะ เช่น การคัดแยกขยะ, Recycle ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ดำเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้การแก้ไขป้องกันภัยจากธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการจัดให้มีโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการป้องกันภัยทั้งการเผชิญภัย และป้องกันภัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป จิวรรณ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตำบลร่องกวางมีผลสัมฤทธิ์การนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 ไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ภาพรวมมีการดำเนินงานในส่วนของ การวางแผน การดำเนินงานตามแผน และมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน ประกอบ มีผลสัมฤทธิ์การนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 ไปปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับสูงทั้งหมด

4. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ อบต.จัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ รongลงมา คือ อบต. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูโบราณสถานที่สำคัญของท้องถิ่น อบต.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา และอบต.มีโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสอนดนตรีไทย ฯลฯ ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี โดยมีการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมรดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุ และมีการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานและองค์การภายในพื้นที่ ทั้งโรงเรียนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานต่อกันมา

และเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกับองค์กรภายในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมาศ โชคชัย วัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้านพบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือ ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาตามลำดับ

5. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาของกิจการบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอตลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ อบต.สร้างจิตสำนึกและพัฒนาจิตความสามารถบุคลากรพนักงานอบต. รองลงมา คือ อบต.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนในการบริหารจัดการ อบต.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น และอบต.บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามลำดับตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาจิตความสามารถบุคลากรพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์กรและประชาชน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป ใจวรรณ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลตำบลร่องกวางมีผลสัมฤทธิ์การนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 ไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ภาพรวมมีการดำเนินงานในส่วนของการวางแผน การดำเนินงานตามแผน และมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน ประกอบ มีผลสัมฤทธิ์การนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548-2550 ไปปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับสูงทั้งหมด

6. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาของกิจการบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอตลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ การ



ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทำให้ประชาชนได้รับครบทุกครัวเรือน รองลงมา คือ การพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้านทำให้ประชาชนได้รับการอุปโภค-บริโภคครบทุกครัวเรือน และการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดถนนและสะพานทางเท้า ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตาม นโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนที่มุ่งเน้น ตาม การบริการสาธารณะการขยายเขตบริการ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทำให้ประชาชนได้รับครบทุกครัวเรือน โดยมีการออกประชาคมสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการสาธารณะ ขยายเขตบริการ ไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟส่องสว่างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการดูแลด้านความปลอดภัยอีกด้วย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สม มาศ โขชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1)สมาชิกสภาเทศบาล มี ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้านพบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน เรียง ตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือ ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาตามลำดับ และงานวิจัยของ อำพร เชาวน์จันทร์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ จำแนกเป็นรายได้พบว่ามีอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

7. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่า ประสิทธิภาพของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ การป้องกันยาเสพติดทำให้ปัญหาเสพติดลดลง รองลงมา คือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพทำให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น และการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้คุณภาพชีวิต ประชาชนดีขึ้น ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตาม นโยบายของ

ผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ที่มุ่งเน้นตามหลักธรรมาภิบาล ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือ ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาตามลำดับ และงานวิจัยของ อำพร เชาว์จันทร์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายได้พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

8. ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบ โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอตลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ คือ ประชาชนอาศัยอย่างสงบสุข รองลงมา คือประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น และประชาชนมีการอบรมและส่งเสริมประชาธิปไตย ตามลำดับ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารตำบลหลักชัย และระเบียบที่ถือปฏิบัติแล้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนที่มุ่งเน้นการให้ประชาชนในพื้นที่อาศัยอย่างสงบสุข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย มีจัดโครงการดูแลความสุขของชุมชน โดยมี อปพร. ออกมาตรวจตราเวรยามและเฝ้าระวังภายในเขตพื้นที่ ทั้งในช่วงเทศกาล และปกติ เพื่อเป็นการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนภายในพื้นที่ตำบลหลักชัย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก

และจำแนกเป็นรายด้านพบว่ามีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน เรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือ ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาและอบรม และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รองลงมาคือ ด้านการให้ราษฎรได้รับการศึกษาตามลำดับ และงานวิจัยของ อำพร เชาว์จันทร์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายได้พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

### ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทางการบริหารเพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้

1. ควรมีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพานทางเท้าทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

2. ควรมีการป้องกันยาเสพติดทำให้ปัญหาเสพติดลดลง

3. ควรมีการสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ควรมีการดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้อยู่กันอย่างสงบสุข

5. ควรมีการดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

6. ควรมีการจัดการอบรมให้ประชาชนได้รับความรู้และส่งเสริมด้านประชาธิปไตย

7. ควรจัดให้มีการให้ความรู้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษี

8. ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในการแก้ไขป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย

9. องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดกิจกรรมด้านสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

10. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมีระบบการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานในรูปแบบใดที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่จะสามารถทำให้การดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ให้มากที่สุดและระบบขั้นตอนการตรวจติดตามประเมินผลที่ว่านั้นจะสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้หรือไม่ อาทิ ระบบการตรวจติดตามประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือระบบการตรวจติดตามประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารของท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบจะได้รับประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมทำให้ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากยิ่งขึ้น

2. การวิจัยแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปใช้ในทุกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยและควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอื่น ที่มีพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป